

VŨ NINH

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Vũ Ninh (Kiến Xương) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.



Nhà máy may Sơn Hà (cụm công nghiệp Vũ Ninh) tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Ninh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch thực hiện với những mục tiêu, giải pháp phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương. Trong đó, ngành trồng trọt có sự chuyển biến tích cực. Cơ

Vũ Ninh đạt trên 1.695 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 54 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Phát huy những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13%/năm, tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt gần 841 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 73,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm còn dưới 1%. Để đạt mục tiêu này, Vũ Ninh xác định sẽ tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với giữ vững truyền thống là quê hương nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung phát triển toàn diện theo hướng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện quy hoạch nông thôn mới (NTM) và sản xuất hàng hóa, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng cánh đồng mẫu chuyên sản xuất cây màu hàng hóa và từng bước chuyển sang trồng các loại cây rau màu, cây dược liệu có giá trị và hiệu quả kinh tế cao với diện tích từ 50 - 70ha; luân canh tăng vụ, tăng hệ số quay vòng đất đạt từ 2,7 - 3 vụ/năm, phấn đấu đến năm 2025 đạt 280ha. Tổ chức quy hoạch vùng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tập trung gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời có biện pháp khuyến khích nhân dân đổi ruộng, xác định là

không có điểm dừng nên dù về đích từ năm 2014 Vũ Ninh vẫn dồn sức tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2021, Vũ Ninh tập trung nguồn lực để xây dựng các tuyến đường cho các vùng sản xuất và đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, y tế như: tu sửa, nâng cấp trạm y tế, các trường học để phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào năm 2021 và xã NTM kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong phát triển công nghiệp, Vũ Ninh tiếp tục đề nghị với tỉnh mở rộng thêm cụm công nghiệp 30ha, nâng tổng diện tích của cụm lên 70ha. Tích cực thu hút đầu tư, tuyên truyền, vận động người dân mở rộng đầu tư sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long (cụm công nghiệp Vũ Ninh) cho biết: Vinh dự là một trong những doanh

nh nghiệp đi đầu của tỉnh về thu hút đầu tư xây dựng dự án nhà máy nước sạch từ năm 2014, đến nay Thủy Long đã cấp nước cho 6 xã và một số thôn của các xã lân cận huyện Kiến Xương. Thời kỳ đầu đi vào hoạt động Công ty gặp không ít khó khăn song đến nay người dân đã hiểu và bắt đầu tham gia sử dụng nước với số lượng lớn. Ấn tượng nhất là trong quá trình triển khai dự án doanh nghiệp đã nhận được sự tạo điều kiện của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Do đó, dự án đã nhanh chóng hoàn thành, 100% đường ống nước sạch đã tới các hộ dân từ cuối năm 2015.

Với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Ninh sẽ đạt được những kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Vũ Ninh ngày càng phát triển.

THU THỦY



Công nhân vận hành nhà máy nước Thủy Long.

Có "hộ chiếu vaccine" Covid-19 vẫn phải tuân thủ cách ly 14 ngày

"Hộ chiếu vaccine" là khái niệm mới dành để chứng nhận các trường hợp đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Trong số những trường hợp nhập cảnh về Việt Nam gần đây, có người có "hộ chiếu vaccine" nhưng theo quy định của Việt Nam, những người này vẫn phải cách ly 14 ngày và lấy 2 lần xét nghiệm.



Ảnh minh họa

Lý giải về điều này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế khẳng định, đến thời điểm này Việt Nam chưa có thay đổi trong các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như cách ly người nhập cảnh có "hộ chiếu vaccine".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho biết, từ trước đến nay, với các bệnh truyền nhiễm, việc có vaccine là biện pháp hiệu quả nhất để phòng, chống bệnh. Ví dụ để phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các nước đã áp dụng việc chứng nhận việc tiêm vaccine khi đi lại như với dịch tả, dịch hạch, bệnh sốt vàng (chỉ lưu hành ở châu Phi, lấy qua muỗi đốt lây cho người ở châu Phi và người khác đến châu Phi)...

Tương tự, việc có hộ chiếu vaccine phòng Covid-19 cũng có những điểm lợi. Một người được tiêm vaccine, nếu thực sự có miễn dịch, khi sang nước khác không bị lây bệnh và cũng không làm lây truyền bệnh. Như vậy sẽ giải tỏa được khó khăn cho ngành du lịch, hàng không, đi lại, phát triển kinh tế... Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến các rủi ro.

Trước đây, để nghiên cứu ra một vaccine cần 4 - 5 năm, thậm chí 10 năm, trong khi vaccine phòng Covid-19 được nghiên cứu, cấp phép trong điều kiện khẩn cấp. Vì thế, có thể có một số vấn đề chưa biết hết được như các vaccine khác nhau, hiệu lực bảo vệ khác nhau; có vaccine chưa biết được giảm lây nhiễm như thế nào, chỉ giảm mức độ nặng của bệnh, giảm triệu chứng, cũng chưa biết kháng thể bảo vệ tồn tại trong cơ thể bao lâu...

Bên cạnh đó, virus biến đổi liên tục nên vaccine có thể không hiệu quả hoặc ít hiệu quả với các biến chủng mới đồng thời cũng không loại trừ trường hợp có "hộ chiếu vaccine" giả. Vì thế, mỗi quốc gia cần vào đánh giá rủi ro, lợi ích, hợp tác giữa các bên... để có thể có hình thức áp dụng phù hợp. Có thể kết hợp "hộ chiếu vaccine" với xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính để giảm thời gian cách ly - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu nói.

"Hộ chiếu vaccine" Covid-19 của Việt Nam sẽ liên thông với quốc tế

Cũng theo chuyên gia, tại Việt Nam dù tỷ lệ tiêm vaccine chưa được như nhiều nước nhưng đang áp dụng các biện pháp chống dịch hiệu quả. Vì thế, dù tiêm vaccine vẫn cần áp dụng tốt các biện pháp dự phòng dịch, cụ thể là áp dụng "5K" theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Trước đó, phát biểu tại buổi lễ khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết hệ thống tiêm chủng của Việt Nam sẽ liên thông với quốc tế, sau này là "hộ chiếu vaccine", quản lý toàn bộ bằng QR code. Người tiêm ngừa vaccine tại Việt Nam sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng, đồng thời cập nhật thông tin trên hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử.

Để quản lý thông suốt, đồng bộ chiến dịch tiêm chủng, Bộ Y tế sẽ quản lý dữ liệu từng người tiêm trên hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân. Việt Nam hiện đã hoàn tất hơn 97 triệu hồ sơ.

(Theo vietnamplus.vn)

Ấm áp lễ hội xuân hồng

Lễ hội xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm 2021 được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 3 nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau dịp Tết Nguyên đán, qua đó góp phần nhân lên những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống.

mỗi người dân trên địa bàn tỉnh. Năm nay, mặc dù lễ hội xuân hồng không diễn ra theo kế hoạch do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song nhờ sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo vận

động HMTN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, lượng máu hiến tặng từ lễ hội xuân hồng cơ bản đáp ứng đủ chỉ tiêu, không để xảy ra tình trạng thiếu máu. Tính từ tháng 1/2021 đến

nay, qua 8 đợt tổ chức, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tiếp nhận 1.675 đơn vị máu.

Để bảo đảm các cuộc hiến máu trong lễ hội xuân hồng diễn ra an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh thành phố đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm hiến máu như: phân chia thời gian phù hợp cho các đơn vị và người tham gia hiến máu; vệ sinh sạch sẽ bề mặt bàn, ghế trước buổi hiến máu; bố trí tình nguyện viên thực hiện đón tiếp, phân luồng, chăm sóc người hiến máu; nhắc nhở người hiến máu đeo khẩu trang khi tham gia hiến máu. Khi có biểu hiện cúm, ho, sốt, khó thở, người dân không tham gia hiến máu và đến các cơ sở y tế địa phương để kiểm tra sức khỏe, đồng thời có các biện pháp cách ly, phòng bệnh cho cộng đồng. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố tổ chức cấp phát túi rời, áp phích tuyên truyền về lợi ích của việc hiến máu, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19, tạo tâm lý

an toàn cho người dân khi tham gia HMTN. Bác sĩ Mai Văn Tư, Trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Lễ hội xuân hồng hàng năm là giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên nhiều cuộc hiến máu phải tạm hoãn hoặc tổ chức với quy mô nhỏ. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực từ các sở, ngành, đơn vị, địa phương, chúng tôi cũng tích cực huy động lượng máu từ người nhà bệnh nhân. Lượng máu thu nhận được đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu cần máu trong cấp cứu và điều trị của người bệnh.

Theo kế hoạch, lễ hội xuân hồng năm 2021 sẽ tổ chức 10 đợt HMTN. Đến nay, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức được 8 đợt. Dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt còn lại tại thành phố Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ trong thời gian tới.

THU HOÀI



Cán bộ, nhân viên ngành Y tế tham gia hiến máu tình nguyện.

VŨ VÂN

Nông dân cần hỗ trợ tiêu thụ gấp rau bắp cải

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rau bắp cải ở xã Vũ Vân (Vũ Thư) đặc biệt khó

khăn trong khâu tiêu thụ. Hiện xã Vũ Vân có 30ha bắp cải, trong đó trước mắt có trên 10ha bắp cải đến

kỳ thu hoạch cần tiêu thụ gấp. Ruộng bắp cải của gia đình ông Phạm Văn

Tuyến, thôn Thái Sa là liệt rau bắp cải, hầu hết cây đã quá lứa nên bị nổ, thối, hỏng, lên hoa, nhiều cây bắp vẫn chắc xanh, to 3 - 4kg/cây nhưng ông Tuyến không muốn thu hoạch. Ông Tuyến chia sẻ: Ở lứa bắp cải này, gia đình tôi trồng 1,2ha, tương đương trên 30.000 cây, trong đó hơn 10.000 cây đến kỳ thu hoạch nhưng giá rẻ, thậm chí không có người mua khiến 90% cây bắp cải trên ruộng đã bị hỏng. Tôi quyết định thay vì thu hoạch sẽ mang máy phay nát rau bắp cải ra ruộng làm phân bón để hạn chế bớt công thu hoạch. Với hơn 1 vạn cây bắp cải này, thông thường gia đình tôi sẽ thu về 50 - 60 triệu đồng, nhưng giờ đây bị lỗ trên 10 triệu đồng chỉ phí đầu tư sản xuất,

chưa tính công trồng, chăm sóc suốt 2 tháng.

Gia đình ông Phạm Xuân Tiến, thôn Quang Trung trồng 4 sào bắp cải với gần 4.000 cây. Ông Tiến chia sẻ: Từ sau tết Nguyên đán, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên rau bắp cải không thể tiêu thụ được hoặc giá giảm sâu. Một cây bắp cải thường nặng từ 2 - 3,5kg, khi bắp cải có giá thì tính ki-lô-gam để mua bán; nhưng hiện nay rau rất giá, không ai cần, mà chỉ tính cây. Giá rau bắp cải tại ruộng hiện chỉ có 500 - 1.000 đồng/cây. Vợ chồng tôi tiếc quá, ngày nào cũng cố gắng chở xe rau to, nặng mang ra chợ bán lẻ thì được 1.500 - 2.000 đồng/cây, nhưng tiêu thụ được rất ít. Hiện còn hơn 1.000 cây chưa thu hoạch, nếu không nhanh rau sẽ nổ, thối hết. Điều mong muốn của gia đình hiện nay là được hỗ trợ để tiêu thụ bắp cải để giảm bớt thiệt hại.

"Nhận thấy bà con nông dân khó khăn trong tiêu thụ bắp cải, vừa qua, gia đình

tôi đã thu mua hơn 30 tấn bắp cải với giá 1.000 đồng/cây với mong muốn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Tuy nhiên, do giá rau nói chung và bắp cải nói riêng trên thị trường rất giá nên với giá thu mua 1.000 đồng/cây vẫn thua lỗ nên tôi buộc phải tạm dừng thu mua bắp cải" - anh Nguyễn Ngọc Minh, hộ chuyên thu

mua, tiêu thụ bắp cải thôn Thái Sa, xã Vũ Vân chia sẻ. Ông Bùi Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã Vũ Vân cho biết: Toàn xã hiện có 30ha rau bắp cải, trong đó có hơn 10ha bắp cải, tương đương với 300.000 cây (700 - 800 tấn) cần thu hoạch gấp để tránh thối, hỏng. Những ngày vừa qua có một số cơ quan, đơn vị

của tỉnh đã trực tiếp xuống tiêu thụ bắp cải giúp nông dân địa phương, mặc dù số lượng tiêu thụ chưa nhiều nhưng cũng động viên bà con có thêm niềm tin và cố gắng. Địa phương rất mong tiếp tục có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ nông dân Vũ Vân tiêu thụ bắp cải.

QUYNH LƯU



Nhiều ruộng rau bắp cải của nông dân Vũ Vân bị thối, hỏng do không tiêu thụ được.



Ước tính có 300.000 cây, tương đương với 700 - 800 tấn rau bắp cải ở xã Vũ Vân cần thu hoạch gấp để tránh thối, hỏng.